



ที่ สพร ๒๕๖๕/๖๖๕

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง หลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สพร. ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามข้อเสนอหลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก้ไขปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขออนุญาตและติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ เช่น การแก้ไขชื่อพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับการขยายขอบเขตการบังคับใช้ที่นอกเหนือจากการอนุมัติ อนุญาต รวมทั้งการขยายขอบเขตการดำเนินการนอกเหนือจากงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต เพื่อให้ครอบคลุมงานบริการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้ สพร. ไม่ขัดข้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากหลักการดังกล่าวได้บัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดอุปสรรคหรือข้อขัดข้องทางกฎหมายอันเกิดจากการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปัจจุบัน สพร. ได้สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในคู่มือประชาชนของทุกหน่วยงานไว้ที่จุดเดียว เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการของภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ได้ อย่างไรก็ตาม สพร. มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การกำหนดให้จัดตั้งศูนย์รับคำขอกกลางแทนศูนย์รับคำขออนุญาต เพื่อทำหน้าที่รับคำขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยกำหนดให้สามารถมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการศูนย์ดังกล่าวได้ สพร. เห็นว่า การมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการศูนย์รับคำขอกกลาง อาจจำเป็นต้องมีการกำหนดค่าบริการให้มีความเหมาะสมด้วย เพื่อไม่ให้เป็นการยกเว้นค่าบริการ

๒. เพื่อเป็นการยกระดับ...

๒. เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัล ควรสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดทำและครอบครองไว้ ระหว่างกัน โดยผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพจน์ เขียวรุฒิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สำนักเลขานุการผู้อำนวยการ

ส่วนกฎหมาย

มือถือ ๐๘ ๐๐๔๕ ๓๐๔๘ (ณัชญดา), ๐๘ ๐๐๔๕ ๓๐๔๐ (สรวิชญ์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สารบรรณกลาง saraban@dga.or.th